

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

“ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา
ชาวประชารมเียน โดดเด่นวัฒนธรรม”

พันธกิจ(Mission)

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยควบคู่ไปกับการ
ทำนุบำรุงรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่คงอยู่ต่อไป

จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ส่งเสริมพัฒนาทุนแหล่งท่องเที่ยวและพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมการสร้างโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
๓. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ทำนุบำรุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๖. พัฒนาด้านการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและตอบสนองปัญหาของประชาชน

๒.๒ ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๓ เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.๑ ส่งเสริมฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนการพัฒนา ๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ๑.๔ สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการป้องกันอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๕ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน ๑.๖ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยบูรณาการร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน	<p>๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด</p> <p>๒.๕ เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	<p>๓.๑ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>๓.๒ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน</p> <p>๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล</p> <p>๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว</p> <p>๓.๕ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล</p> <p>๓.๖ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</p> <p>๓.๗ ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหา กิจกรรมและอาชีพเสริม</p> <p>๓.๘ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๙ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด</p> <p>๓.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท</p> <p>๓.๑๑ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง</p> <p>๓.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ</p>	<p>๔.๑ สร้างและซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกสาย ทั้งสายหลัก และสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่</p> <p>๔.๒ สร้างและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีความสะอาดเหมาะสมที่จะใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>๔.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในด้านเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๔ ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะริมถนน บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง</p> <p>๔.๕ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.๒ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน</p> <p>๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี การเผยแพร่และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>๕.๔ ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลไผ่ล้อม</p> <p>๕.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ</p> <p>๕.๖ สนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๖.๓ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)</p> <p>๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร</p> <p>๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖.๗ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>๖.๘ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๖.๙ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ</p> <p>๖.๑๐ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>๖.๑๑ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม</p> <p>๖.๑๒ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลไผ่ล้อม</p>

๒.๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนการพัฒนา</p> <p>๑.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>๑.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>๑.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และมลพิษทางน้ำทางอากาศและเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน</p> <p>๑.๖ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน โดยบูรณาการร่วมกัน</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน	<p>๒.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๒.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด</p> <p>๒.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน</p>	<p>๓.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>๓.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน</p> <p>๓.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล</p> <p>๓.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว</p> <p>๓.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล</p> <p>๓.๖ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</p> <p>๓.๗ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม</p> <p>๓.๘ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๙ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด</p> <p>๓.๑๐ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท</p> <p>๓.๑๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง</p> <p>๓.๑๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ</p>	<p>๔.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สร้างและซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกสาย ทั้งสายหลัก และสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่</p> <p>๔.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สร้างและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีความสะอาดเหมาะสมที่จะใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>๔.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในการด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง</p> <p>๔.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๕.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุง ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน</p> <p>๕.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี การเผยแพร่และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>๕.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลไผ่ล้อม</p> <p>๕.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬา เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ โดย มุ่งเน้นสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ</p> <p>๕.๖ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย ลาน กีฬา</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>๒.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>๒.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒.๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๒.๔ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)</p> <p>๒.๕ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร</p> <p>๒.๖ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๗ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน โดยนำการ การบริหารงานแนวใหม่มาใช้มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๘ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๙ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ</p> <p>๒.๑๐ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงานสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.๑๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย</p> <p>๒.๑๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลไม่ล้าสมัย</p>

๒.๕ คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑.๑ ดำเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนการพัฒนา ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๑.๒ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๑.๓ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๑.๔ ดำเนินโครงการ สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๑.๕ ดำเนินโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๑.๖ ดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยบูรณาการร่วมกัน ปีละ ๑ ครั้ง</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน	<p>๒.๑ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๒ ดำเนินโครงการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๓ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๕ ดำเนินโครงการ เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	<p>๓.๑ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๒ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๓ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๕ ดำเนินโครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๖ ดำเนินโครงการ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๗ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๘ ดำเนินโครงการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๙ ดำเนินโครงการ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้าง</p> <p>ความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน</p>	<p>๓.๑๐ ๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๑๑ ๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๑๒ ๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ ๑ ครั้ง</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ</p>	<p>๔.๑ ดำเนินโครงการ ที่ สร้างและซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกสาย ทั้งสายหลักและสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่ ปีละ ๑๐ โครงการ</p> <p>๔.๒ ดำเนินโครงการ สร้างและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีความสะอาดเหมาะสมที่จะใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>๔.๓ ดำเนินโครงการ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๔.๔ ดำเนินโครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๔.๕ ดำเนินโครงการ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ปีละ ๓ โครงการ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๕.๑ ดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๕.๒ ดำเนินโครงการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๕.๓ ดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี การเผยแพร่และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๕.๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลไผ่ล้อม ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๕.๕ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๕.๖ ดำเนินโครงการ สนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาปีละ ๑ โครงการ</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>๖.๑ ดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๒ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๓ ดำเนินโครงการ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ปีละ ๒ โครงการ</p> <p>๖.๔ ดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๕ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๖ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๗ ดำเนินโครงการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน โดยนำตัวชี้วัดการบริหารงานแนวใหม่มาใช้มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๘ ดำเนินโครงการ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๙ ดำเนินโครงการ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๑๐ ดำเนินโครงการ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๑๑ ดำเนินโครงการ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ปีละ ๑ โครงการ</p> <p>๖.๑๒ ดำเนินโครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลไผ่ล้อม ปีละ ๒ โครงการ</p>

๒.๖ กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลไผ่ล้อม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน	๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน ๒. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	๑. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ๒. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชน ๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้ประชาชน ๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชน ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน ๖. การแก้ไขปัญหาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ๗. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรและประชาชนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและใช้ทำการเกษตร ๓. การติดตั้ง ขยายไฟฟ้า และโทรศัพท์ ๔. การจัดทำและพัฒนาผังเมืองตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานรัฐพิธี ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล	๑. พัฒนาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. พัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, พนักงานจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและปลอดภัย
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อรองโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคูณภาพชีวิตให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ คือ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรดิตถ์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่กำหนดไว้คือ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองปกครองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑๕,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	๑๐	๗๕,๐๐๐
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๐	๖๐๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๔๕,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	๑๗	๓๖๕,๐๐๐
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑๐	๓๓๐,๐๐๐	๘	๒๓๕,๐๐๐	๘	๒๘๕,๐๐๐	๘	๒๒๕,๐๐๐	๘	๒๑๕,๐๐๐	๔๒	๑,๒๙๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๘	๘๖๑,๐๐๐	๒๕	๘๒๙,๐๐๐	๒๕	๘๒๙,๐๐๐	๒๕	๘๒๙,๐๐๐	๒๕	๘๒๙,๐๐๐	๑๒๘	๔,๑๗๗,๐๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐							๕	๕๕๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๓๑,๐๐๐	๖	๓๑,๐๐๐	๖	๓๑,๐๐๐	๖	๓๑,๐๐๐	๖	๓๑,๐๐๐	๓๐	๑๕๕,๐๐๐
รวม	๓๗	๑,๓๓๒,๐๐๐	๓๓	๙๗๐,๐๐๐	๓๑	๘๖๐,๐๐๐	๓๑	๘๖๐,๐๐๐	๓๑	๘๖๐,๐๐๐	๑๖๓	๔,๘๘๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๖	๑,๒๓๑,๐๐๐	๑๗	๑,๒๘๑,๐๐๐	๑๖	๑,๒๓๑,๐๐๐	๑๖	๑,๒๘๑,๐๐๐	๑๖	๑,๒๘๑,๐๐๐	๘๑	๖,๓๐๕,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๓๓๕,๐๐๐	๑	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๕,๐๐๐	๒	๓๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๕,๐๐๐	๑๑	๑,๐๖๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๓๕๒,๐๐๐	๙	๓๒๗,๐๐๐	๑๐	๒๘๗,๐๐๐	๑๓	๓๒๒,๐๐๐	๑๐	๒๘๗,๐๐๐	๕๓	๑,๕๗๕,๐๐๐
๓.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๑	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๕	๑,๒๗๐,๐๐๐	๖	๑,๔๒๐,๐๐๐	๕	๑,๒๗๐,๐๐๐	๓๗	๗,๕๓๐,๐๐๐
๓.๖ แผนงานงบกลาง	๕	๗,๐๗๒,๐๐๐	๕	๗,๐๗๒,๐๐๐	๕	๗,๐๗๒,๐๐๐	๕	๗,๐๗๒,๐๐๐	๕	๗,๐๗๒,๐๐๐	๒๕	๓๕,๓๖๐,๐๐๐
รวม	๔๘	๑๐,๗๘๐,๐๐๐	๔๓	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๓๙	๑๐,๐๒๕,๐๐๐	๔๓	๑๐,๔๕๕,๐๐๐	๓๙	๑๐,๐๗๕,๐๐๐	๒๑๒	๕๑,๙๘๕,๐๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ												
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๖	๙๗,๕๐๓,๖๑๐	๑๐๘	๙๒,๙๓๗,๐๔๐	๘๕	๘๖,๔๘๖,๖๐๐	๑๒๕	๑๐๗,๙๑๘,๕๐๐	๙๙	๑๑๑,๒๑๒,๕๓๐	๕๒๓	๔๙๖,๐๕๘,๒๘๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑	๑,๑๓๑,๕๒๐	๙	๑๑,๑๖๐,๐๐๐	๒๗	๑๒,๑๖๖,๐๐๐	๒๒	๑๒,๑๖๖,๐๐๐	๒๗	๑๔,๘๕๐,๓๐๐	๙๖	๖๓,๕๗๒,๘๐๐
รวม	๑๑๗	๙๘,๖๓๕,๑๓๐	๑๑๗	๑๐๔,๐๙๗,๐๔๐	๑๑๒	๙๘,๖๕๒,๖๐๐	๑๔๗	๑๒๐,๐๘๔,๕๐๐	๑๒๖	๑๒๖,๐๖๒,๘๓๐	๖๑๙	๕๕๙,๖๓๑,๐๘๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐	๒	๔,๐๐๐	๑๐	๒๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑๔๕,๐๐๐	๗	๑๔๕,๐๐๐	๗	๑๔๕,๐๐๐	๗	๑๔๕,๐๐๐	๗	๑๔๕,๐๐๐	๓๕	๗๒๕,๐๐๐
รวม	๙	๑๔๙,๐๐๐	๙	๑๔๙,๐๐๐	๙	๑๔๙,๐๐๐	๙	๑๔๙,๐๐๐	๙	๑๔๙,๐๐๐	๔๕	๗๔๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๔๕๒,๐๐๐	๙	๓๒๒,๐๐๐	๑๒	๔๕๒,๐๐๐	๑๐	๓๒๒,๐๐๐	๙	๓๒๒,๐๐๐	๕๒	๒,๓๖๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๔,๕๓๐,๐๐๐					๑	๑๐๐,๐๐๐			๕	๔,๖๓๐,๐๐๐
๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน												
รวม	๑๗	๔,๙๘๒,๐๐๐	๙	๓๒๒,๐๐๐	๑๒	๔๕๒,๐๐๐	๙	๔๒๒,๐๐๐	๙	๓๒๒,๐๐๐	๕๗	๖,๙๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๓๘	๑๑๖,๒๐๘,๑๓๐	๒๑๙	๑๑๖,๑๐๑,๐๔๐	๒๑๑	๑๐๙,๙๗๑,๖๐๐	๒๔๗	๑๓๑,๗๗๓,๕๐๐	๒๒๒	๑๓๗,๓๖๑,๘๓๐	๑,๑๓๗	๖๑๑,๔๑๖,๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาทุนแหล่งท่องเที่ยวและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและให้ชุมชนมีต้นไม้มากขึ้น	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ ๑๐%	ชุมชนมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรท้องถิ่น	ตำบลไผ่ล้อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์	ชุมชนมีป่าไม้สมบูรณ์	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

๑.๑ กลยุทธ์ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะให้ชุมชน	๑.รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ๒.รักษาสิ่งแวดล้อม ๓.ชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี	๑.อบรมวิธีการคัดแยกขยะ ๒.สนับสนุนถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ทุกหมู่บ้านมีสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ๗๐% ของพื้นที่	๑.ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ๒.ชุมชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ	สำนักปลัด
๒	โครงการบูรณาการกำจัดขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	เพื่อให้การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการจัดการขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ขยะได้รับการบริหารจัดการ ๑๐๐%	ประชาชนมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน	๑.สร้างจิตสำนึกเพื่อลดการใช้พลังงาน ๑๐% ๒.ปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน	๑.อบรมให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	ประชาชนมีจิตสำนึกลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนจำนวน ๘๐% ของผู้ที่เข้าอบรม	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานถูกวิธีทุกคน	๑.อบต.ไผ่ล้อม ๒.พลังงานจังหวัด ๓.คณะทำงาน อส.พน.
๒	โครงการส่งเสริมการใช้หลอดตะเกียบแทนการใช้หลอดเดม	เพื่อส่งเสริมการใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดเดม เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ๑๐%	สนับสนุนการใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดแบบเดิม		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		ประชาชนหันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดเดมเพิ่มขึ้น ๑๐%	ราษฎรในชุมชนมีความรู้เข้าใจด้านการใช้ไฟฟ้าที่ถูกวิธีทุกหลังคาเรือน	๑.อบต.ไผ่ล้อม ๒.พลังงานจังหวัด ๓.คณะทำงาน อส.พน.

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์	๑.เพื่อถนอมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ๒.เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน	๑.สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ๒.อบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษา ๓.ส่งเสริมการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์	๓๕,๐๐๐					ประชาชนมีการถนอมอาหารถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น	ราษฎรในหมู่บ้านได้รับการจัดสรรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์	๑.อบต.ไผ่ล้อม ๒.พลังงานจังหวัด ๓.คณะทำงานอส.พน.
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้แก๊สชีวภาพเพื่อลดใช้แก๊ส LPG	๑.ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพเพื่อลดการใช้แก๊ส LPG ๒๐% ๒.รักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลภาวะกลิ่นในชุมชน	๑.สนับสนุนบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ๒.อบรมวิธีการสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ๓.อบรมการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐			ผู้เข้าร่วมโครงการลดใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนได้ ๘๐%	๑.ราษฎรในชุมชนใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์จำนวน ๑๐ บ่อ ๒.รักษาสิ่งแวดล้อม	๑.อบต.ไผ่ล้อม ๒.พลังงานจังหวัด
๕	โครงการหน้าบ้านหน้ามอง	เพื่อให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ทุกหมู่บ้านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ในชุมชนมีภูมิทัศน์สวยงาม	สำนักปลัด
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล	๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม ๒.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาครบทุกแห่ง	แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ				๑๔๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล	๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม ๒.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาครบทุกแห่ง	แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ			๑๔๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง และให้คลองระบายน้ำได้ดี	กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำปีละ ๓ แห่ง	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบ ๑๐๐%	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	สำนักปลัด
๒	อาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดงสระแก้ว	เพื่อให้เด็กในวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กในวัยเรียน(อนุบาล-ป.๖) โรงเรียนวัดดงสระแก้ว	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบ ๑๐๐%	เด็ก(อนุบาล-ป.๖) ในวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	เด็กและเยาวชนในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ๘๐%	นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนมากขึ้นตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้พบเห็นในสิ่งต่างๆ ในระหว่างการเดินทางไปทัศนศึกษา	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการห้องสมุด เพื่อน้อง	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง ค้นคว้าหาความรู้แก่ เด็กและเยาวชน	จัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ประชาชนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนหนังสือที่ เพิ่มขึ้น ๒๐%	มีแหล่งค้นคว้าหา ความรู้แก่เด็ก นักเรียนเยาวชน	สำนักปลัด
๖	โครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กพบ ผู้ปกครอง	๑. เพื่อสร้างความ เข้าใจในการจัดการ เรียนการสอนของ ศูนย์ฯ ๒. เพื่อนำเสนอผลงาน ของเด็กนักเรียน	ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ผู้ปกครองที่มี ส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรม ๘๐%	ผู้ปกครองเข้าใจใน นโยบายและให้ การสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความ ร่วมมือในกิจกรรม	สำนักปลัด
๗	โครงการวัน ไหว้ครู	๑. เพื่อให้เด็กได้ทราบ ว่าผู้มีบทบาทรองจาก บิดา มารดา คือ ครูบาอาจารย์ ๒. เพื่อให้เด็กได้เข้าใจ ความหมายในวัน ไหว้ครู	ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์ฯใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	นักเรียนมีความ รักและเคารพต่อ ครู อาจารย์	เด็กมีความกตัญญู กตเวทีเคารพและ นอบน้อมต่อครู อาจารย์	สำนักปลัด
๘	โครงการหนูน้อย วัยใสใส่ใจ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ มีอยู่ในท้องถิ่น	เด็กนักเรียน ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ เข้าใจในการ อบรม ๑๐๐%	ผู้เรียนเรียนรู้ เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ศพด. สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความสำคัญต่อสังคมชุมชนประเทศไทย	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	เด็กได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและได้สนุกสนานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง	จัดงานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจ ๑๐๐%	นักเรียนมีความยินดีในความสำเร็จของตนในระดับการศึกษาปฐมวัย	สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น	เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก	๑๕,๐๐๐					เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะครบถ้วน	พัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพ การศึกษาให้กับเด็กเล็ก	สำนักปลัด
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยผลิตปุ๋ยหมัก	เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทักษะในการผลิตปุ๋ยจากพืชและมูลสัตว์และเศษอาหาร	นักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตครบทุกคน	เด็กสามารถผลิตปุ๋ยหมักและใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ -ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) -ค่านั่งสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่าอาหารกลางวัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	- เด็กนักเรียนได้รับวัสดุการศึกษาครบ ๑๐๐% -เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%	- เด็กนักเรียนได้รับวัสดุการศึกษาครบ ๑๐๐% -เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดดงสระแก้ว	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%	นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	สำนักปลัด
๑๕	โครงการตาวิเศษ	เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดทิ้งขยะในถังขยะ	เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนรักการอ่านหนังสือ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์หนังสือนิทาน	เพื่อเสริมสร้างนิสัยการรักการอ่าน	เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนรักการอ่านหนังสือ	สำนักปลัด
๑๗	โครงการก้าวทันภาษาสู่อาเซียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐%	นักเรียนมีความรู้ภาษาต่างประเทศ	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก (สปสข.)	เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี	เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี	ศพต.อบต. ไผ่ล้อม
๑๙	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริงตามเนื้อหาในแผนการจัดประสบการณ์จากชุมชน	เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริงตามเนื้อหาในการจัดประสบการณ์จากชุมชน	ศพต.อบต. ไผ่ล้อม
๒๐	โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและการเกิดเหตุฉุกเฉิน	เพื่อให้เด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กเข้าใจการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้ในการรับมือกับการเกิดเหตุไฟไหม้ได้	เด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓๓ คน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการอบรม ๑๐๐%	เด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับไฟไหม้	ศพต.อบต. ไผ่ล้อม
๒๑	โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับบ้านและชุมชน	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้าน โรงเรียน วัด	๒ ครั้ง/ปีการศึกษา	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการอบรม ๑๐๐%	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้าน โรงเรียน วัด	ศพต.อบต. ไผ่ล้อม
๒๒	โครงการอบรมอพยพหนีไฟ	เพื่อให้ความรู้แก่ครูและเด็กเล็กมีความตื่นตัวและระมัดระวังการเกิดไฟไหม้	ครู ศพต.อบต.ไผ่ล้อม ๓ คน และเด็กเล็ก ๓๐ คน	-	-	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการอบรม ๑๐๐%	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กในการหนีไฟ	สำนักปลัด
๒๓	โครงการอบรมป้องกันเด็กถูกไฟฟ้าช็อต	เพื่อให้ความรู้แก่ครูและเด็กเล็กมีความตื่นตัวและระมัดระวังในการเล่นปลั๊กไฟ	ครู ศพต.อบต.ไผ่ล้อม ๓ คน และเด็กเล็ก ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการอบรม ๑๐๐%	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ความรู้กระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้และได้ระวังตัว	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการอบรม ป้องกันเด็กติดใน รถยนต์	เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เล็กมีความสามารถ เปิดรถได้ในยาม ฉุกเฉิน	เด็กเล็กจำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความเข้าใจในการ อบรม ๑๐๐%	เด็กเล็กสามารถเปิด รถยนต์ได้อย่างมีสติ	สำนักปลัด
๒๕	โครงการส่งเสริม สุขภาพอนามัย และภาวะ โภชนาการ(ตรวจ สุขภาพ)	เพื่อให้เด็กได้รับการ ตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง และมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	เด็กเล็กจำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กได้รับการตรวจ สุขภาพที่ถูกต้องและมี สุขภาพร่างกาย แข็งแรงครบ ๑๐๐%	เด็กทุกคนได้รับ การตรวจสุขภาพ ที่ถูกต้องและมี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม
๒๖	โครงการการจัด การศึกษาโดยใช้ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเป็นฐาน	เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และมี พัฒนาการครบทุก ด้าน	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้ครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนได้เรียนรู้และ มีพัฒนาการครบทุก ด้าน	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม
๒๗	โครงการ จัดระบบประกัน คุณภาพภายใน ตามระบบ PDCA	เพื่อให้ครูสามารถ จัดระบบประกัน คุณภาพภายใน ตาม ระบบ PDCA ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ การประกันคุณภาพ ตามระบบPDCA ครบทุกคน	ครูสามารถ จัดระบบประกัน คุณภาพภายใน ตามระบบ	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม
๒๘	โครงการจัดซื้อ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	มีป้ายข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ	๘,๐๐๐					มีป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ๑ ป้าย	มีป้าย ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด
	รวม ๒๘ โครงการ			๘๖๑,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้บริการ ครู ผู้ปกครอง และผู้มา ติดต่อราชการ	ก่อสร้างห้องน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม กำหนด		๑๐๐,๐๐๐				ครู ผู้ปกครอง ผู้มา ติดต่อราชการมี ความพึงพอใจต่อ การก่อสร้าง ๑๐๐%	ครู ผู้ปกครอง ผู้ มาติดต่อราชการ มีความสะดวกใน การใช้ห้องน้ำ	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ (ครู) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ครูมีห้องน้ำ ใช้	ปรับปรุงห้องน้ำ ๑ ห้อง	๔๐,๐๐๐					ครู ผู้ปกครอง ผู้มา ติดต่อราชการมี ความพึงพอใจต่อ การก่อสร้าง ๑๐๐%	ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ปกครอง/ผู้มา ติดต่อ ศพด.ได้มี ห้องน้ำใช้	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ไผ่ล้อม	เพื่อให้อาคารมี ความพร้อมมีความ สะดวกในการเรียน การสอน	ปรับปรุงอาคารตามแบบ แปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐๐,๐๐๐					ครู ผู้ปกครอง ผู้มา ติดต่อราชการมี ความพึงพอใจต่อ การปรับปรุงอาคาร ๑๐๐%	มีอาคารเรียนที่มี ความพร้อม สะดวกสบาย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุง รั้วรอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีรั้วรอบ อาคารที่มั่นคง ปลอดภัย	ปรับปรุงรั้วตามแบบ แปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐๐,๐๐๐					ครู ผู้ปกครอง ผู้มา ติดต่อราชการมี ความพึงพอใจ ต่อ การปรับปรุงรั้ว ศูนย์ฯ ๑๐๐%	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีรั้วรอบ อาคารที่มั่นคง	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม
๕	โครงการพัฒนา สภาพแวดล้อมปรับ ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่ สวยงามน่าอยู่	ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง		๑๐,๐๐๐				ครู ผู้ปกครอง ผู้มา ติดต่อราชการมีความ พึงพอใจต่อการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ๑๐๐%	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีภูมิทัศน์ที่ สวยงามน่าอยู่	ศพด.อบต. ไผ่ล้อม
	รวม ๕ โครงการ			๔๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ๒. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา-กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนต้านยาเสพติด	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนักกีฬาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน	เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรับรู้หลักวิถีพุทธ	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ๙๐%	เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาของผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรครบ ๑๐๐%	ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้	ศพต.อบต.ไผ่ล้อม
๔	โครงการรำลึกพระคุณแม่	เพื่อให้ผู้เรียนได้รำลึกถึงพระคุณแม่	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระคุณแม่	ผู้เรียนทุกคนรำลึกถึงพระคุณแม่	ศพต.อบต.ไผ่ล้อม
๕	โครงการรำลึกพระคุณพ่อ	เพื่อให้ผู้เรียนได้รำลึกถึงพระคุณพ่อ	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระคุณพ่อ	ผู้เรียนทุกคนรำลึกถึงพระคุณพ่อ	ศพต.อบต.ไผ่ล้อม
๖	โครงการวันสำคัญต่างๆ	เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญต่างๆของไทย	เด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในวันสำคัญของไทยได้ครบถ้วน	ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญต่างๆของไทย	ศพต.อบต.ไผ่ล้อม
รวม	๖ โครงการ			๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพเสริมร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพเสริมร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน	เพื่อให้เยาวชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จัดอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพเสริมร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการทำการเกษตรผสมผสาน	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติได้ครบ ๑๐๐%	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง อบต.ไผ่ล้อม รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๑๐๐%	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ	สำนักปลัด
๗	พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลไผ่ล้อม	แกนนำศูนย์พัฒนาครอบครัวและประชาชนตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กลุ่มแกนนำมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว ๑๐๐%	ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีความเข้มแข็ง	สำนักปลัด
๘	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจการสภาเด็กและเยาวชน	เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ล้อมได้เข้าใจในแนวทางการทำงาน บทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในสังคม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรม	เด็กและเยาวชนมีความรู้และเข้าใจในแนวทางการทำงาน บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในสังคม	สำนักปลัด
๙	ส่งเสริมการขับเคลื่อนสุขภาวะตำบลไผ่ล้อมนำอยู่	เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพของตำบลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้ ๑๐๐%	ประชาชนได้เรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง	อบรมกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	การเกิดปัญหาในครอบครัว ลดลง ๘๐ %	ประชาชนมีความรู้สามารถแก้ปัญหาในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	เพื่อให้ประชาชนผู้นำชุมชนได้ทราบถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย	ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้มาแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ ๙๐%	ครอบครัวเกิดความรุนแรงน้อยลง	สำนักปลัด
๑๒	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	เพื่อนำผู้เสพยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ตรวจพบในหมู่บ้านนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยความสมัครใจ	ผู้เสพยาเสพติดที่ตรวจพบในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟู ๑๐๐%	ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูจะหยุดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นศูนย์รวมกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น	อุดหนุนให้กับ อปท.ที่รับผิดชอบ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนผู้ประสบภัยที่มาติดต่อได้รับความรู้และได้รับความช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	มีสถานที่กลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๑. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

(๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส	อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอลับแล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	ประชาชน ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัด
๑๕	ส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศ.อ.ต.ช.)	เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในตำบล	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล ไม้ล้อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล ๑ แห่ง	มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบลไม้ล้อม	สำนักปลัด
๑๖	โครงการ อบต.สัญจรออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตำบลไม้ล้อมร่วมกับโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด อต.	เพื่อดำเนินนโยบายเชิงรุกของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙๒๖ครัวเรือน		๕๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ ๙๒๖ ครัวเรือนได้เข้าถึงบริการ	การดำเนินการตามนโยบายบรรลุนโยบายบรรลุนโยบายตามภารกิจ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๑๗	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก	-เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน -เพื่อลดต้นทุนการผลิต	จัดหาพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ล้อม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๗๐%	กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้จักใช้พลังงานทางเลือก	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๑๗ โครงการ			๑,๒๓๑,๐๐๐	๑,๒๘๑,๐๐๐	๑,๒๓๑,๐๐๐	๑,๒๘๑,๐๐๐	๑,๒๘๑,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชน

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลี้แลลัมพันธ์	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อปท.ในเขต พื้นที่อำเภอลี้แลล	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อมและ ประชาชนทั่วไป	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	เข้าร่วม กิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	อปท. ในเขตอำเภอ ลี้แลลมีความสัมพันธ์ ที่ดี	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย	เพื่อให้ประชาชนได้ออก กำลังกายกันอย่างทั่วถึง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ติดตั้ง ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ต่อโครงการ ๑๐๐%	ประชาชนได้ออก กำลังกายมีสุขภาพ แข็งแรง	สำนักปลัด
๓	โครงการชัชฌาย สบายชีวิตด้วยวิธีเดิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพแข็งแรง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ประชาชนผู้สนใจใน พื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจ ๑๐๐%	ประชาชนในพื้นที่มี สุขภาพแข็งแรง	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ			๓๓๕,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๗. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรและประชาชนในชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	สนับสนุนกิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	อบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตรแก่ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ นำความรู้มาปรับ ใช้กับอาชีพได้ ร้อยละ ๙๐	เกษตรกรมีข้า้วพันธ์ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้ประชาชน

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อมได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกาย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ๑๐๐%	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อมได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสที่มีุงกลายเป็นพาหะ	เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อไวรัสที่มีุงกลายเป็นพาหะ	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่มีุงกลายเป็นพาหะในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนลดลง ๙๐%	ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคเชื้อไวรัสที่มีุงกลายเป็นพาหะ	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน	เพื่อสร้างความเข้าใจการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเพศศึกษา	เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม			๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ๑๐๐%	ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สุนัขที่ฉีดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดลง ๑๐๐%	ในพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
๕	โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้านสร้างกำลังใจที่ดี แก่ผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ผู้ป่วยติดเตียงมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้ประชาชน

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการดูแล สุขอนามัย ในช่องปาก	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล รักษาสุขอนามัยใน ช่องปาก	อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้มา ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๑๐๐%	ประชาชนมีความ รู้และ เข้าใจในการ ดูแลรักษา สุขอนามัยใน ช่องปาก	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ เกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัว	อบรมให้ความรู้เยาวชนใน พื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ พึงพอใจ ๑๐๐%	เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับการ วางแผน ครอบครัว	สำนักปลัด
๘	โครงการรณรงค์ บริโภคอาหารปลอดภัย สารเคมีอย่างยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มาบริโภคอาหารที่ปลอด สารเคมี	อบรมให้ความรู้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐		ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการบริโภค อาหาร ๑๐๐%	ประชาชน ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมีและหัน มาบริโภคพืชผัก ที่ปลอดสารเคมี	สำนักปลัด
๙	โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสมุนไพร ในท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ กรรมพืชและส่งเสริมให้มี การใช้สมุนไพรในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์	อบรมให้ความรู้ด้าน สมุนไพรให้กับประชาชน ในพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อ สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		สมุนไพรในท้องถิ่นมี การจัดทำบัญชีรายชื่อ ครบทุกชนิด	มีการนำสมุนไพร ในท้องถิ่นมาใช้ ประโยชน์สร้าง มูลค่าเพิ่มจาก สมุนไพรไทย	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้ประชาชน

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการอบรมหมอบ้าน	เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม				๒๐,๐๐๐		๙๐%ของประชาชนที่เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน	เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่มีการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนได้ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัด
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลจากยาเสพติด	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ห่างไกลยาเสพติดเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๙๐	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง	อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองร้อยละ ๙๐	ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว	สำนักปลัด
๑๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙)	-เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙)	จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				ลดการเกิดโรคติดต่อได้ร้อยละ ๙๐	สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด
รวม	๑๔ โครงการ			๓๕๒,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ไผ่ล้อม	เพื่อใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่ ป้องกันการโจรกรรม การทำลายทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ จุด	ศูนย์มีความปลอดภัยจากการโจรกรรมการทำลายทรัพย์สินและเหตุร้ายอื่นๆ	สำนักปลัด
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่ราชการ ป้องกันการโจรกรรม การทำลายทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ จุด	สถานที่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรมการทำลายทรัพย์สินและเหตุร้ายอื่นๆ	สำนักปลัด
๓	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ อปพร.เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ อปพร. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว	อปพร. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมในงานด้านสาธารณภัย	สำนักปลัด
๔	เพิ่มประสิทธิภาพอปพร.	เพื่อให้ อปพร. เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ อปพร. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว	อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจบริการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจให้บริการในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตั้งจุดตรวจบริการ จำนวน ๒ ครั้ง	ในพื้นที่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุได้	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย	อบรมจิตอาสาตำบลไผ่ล้อม	๕๐,๐๐๐					มีอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมหลักสูตรทบทวน	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	จัดหาแหล่งน้ำ อุปกรณ์บรรจุน้ำให้กับประชาชนตำบลไผ่ล้อม		๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐		ผู้ประสบภัยแล้งมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือ ๑๐๐%	ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	สำนักปลัด
๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ผู้ประสบภัย มีความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือของ อบต. ๑๐๐%	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือครบทุกราย	สำนักปลัด
๑๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ทางแยกอันตรายในหมู่บ้านตำบลไผ่ล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สำนักปลัด
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ทางแยกอันตรายในหมู่บ้านตำบลไผ่ล้อม และถนนทางเข้า อบต. ไผ่ล้อม	๕๐,๐๐๐					ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์ ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลและประชาชนภายนอกได้รับความสะดวกในการใช้สัญญาณจราจรบอกทิศทาง	ติดตั้งป้ายบอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจำนวน ๔ ป้าย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐				ป้ายบอกสถานที่จำนวน ๔ ป้าย	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้สัญญาณจราจรบอกทิศทาง	สำนักปลัด
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ปัจจุบัน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ติดตั้งวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด	สามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๑๓ โครงการ			๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๐๐๐			

๓.๑ กลยุทธ์ ๒.ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	กองทุนประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ จัดบริการด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนการบริหาร จัดการกองทุนประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล ไผ่ล้อม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้าน สาธารณสุขครบ ๑๐๐%	ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๒	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุในเขตความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุในเขตความ รับผิดชอบของ อบต.ไผ่ล้อมได้รับ เบี้ยยังชีพครบ ๑๐๐%	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๓	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ	เพื่อให้ผู้พิการมี สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผู้พิการในเขตความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ผู้พิการในเขตความ รับผิดชอบของ อบต.ไผ่ล้อมได้รับ เบี้ยยังชีพครบ ๑๐๐%	ผู้พิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๔	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ความรับผิดชอบของ อบต.ไผ่ล้อมได้รับ เบี้ยยังชีพครบ ๑๐๐%	ผู้ป่วยเอดส์มี คุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๕	โครงการสมทบ กองทุน สวัสดิการ ชาวบ้านตำบล ไผ่ล้อม	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ต่างๆของกองทุน สวัสดิการชาวบ้าน ตำบลไผ่ล้อม	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ ชาวบ้านตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สมาชิกกองทุนได้รับ สวัสดิการครบ ๑๐๐%	กองทุนฯ มีการ ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ			๗,๐๗๒,๐๐๐	๗,๐๗๒,๐๐๐	๗,๐๗๒,๐๐๐	๗,๐๗๒,๐๐๐	๗,๐๗๒,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ล่อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ตั้งแต่สะพานถึงบ้านนางเรณู ประสบทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		๒๗๖,๘๐๐		๒๗๖,๘๐๐		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๖๙๒ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางเรณู ประสบทอง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		๓๒๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโพธิ์ทอง ตั้งแต่บ้านนางสัมโอรอดเกษมถึงบ้านนางเรณู ประสบทอง หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.		๑๙๐,๐๐๐			๑๙๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๒๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางมานิดา ชมพูนุท หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๗,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒๔๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายดอกไม้ คำพูน ถึงบ้านนายเพชร คำพูน หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๒,๔๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑๒๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคล้าย ฟองจันทร์ หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๗,๔๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒๔๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. นายบ้านนายคำ ชมภูพันธ์ หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑๐๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเฒ่า สันธูทอง ถึงคลองรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๑๒,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่นา นายสมนึก กล้าแก้ว ถึงที่นายนายเฉลียว เมฆหมอก หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๒๔,๐๐๐		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นา นายชม ถึงที่นายนายประชัน มีรอด หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๖๒๔,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายชั้น หนูนเพิ่ม ถึงที่นายนายพั้ว ออณมี หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๒๓๔,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๔๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. นายนานายประหยัด ถึงที่นายนายลม เพื่อมณีนี หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา .๐๑๕ เมตร					#####	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๕๖,๐๐๐		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานาชาติ สม ถึงถนนสายหลักไผ่ล้อม-ดงสระแก้ว หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๗๘๐,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานาชาติ จำลอง จันทรเจริญ ถึงที่นา นายหน่อ เกิดพูล หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๙๓๖,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานาชาติ ลำพวน เหล็กนุช ถึงที่นา นายสมาน เปรมชัย หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานาชาติ ชำนาญ อรุณเขต ถึงที่นา นายชวน เพ็ชรเยี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน ๓ ถึงนายบุญช่วย มาสุต หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้ว ถนนสายคลองชลประทานสาย ๓ ถึงนายบุญช่วย มาสุต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๘๓๒,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานาชาติ ส้มลิ้ม รัศมี ถึงคลองระกำรี หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๖๕๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายบุญช่วย ภูโต ถึงนายนายคำเพ็ง หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๕๒๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายสม มานุ่ม ถึงนายประเสริฐ มีรอด หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร					๑,๔๓๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาแฉ่ ตั้งแต่ นายประชัน มีรอด ถึงบ่อแร่ หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๗๔๒,๕๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายบรรจง จันทรเส็ง หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๓๙๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนทางหลวง ๑๐๔๖ ถึงบ้านนายเสมียร พรหมคล้าย หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		#####					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๗,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายณรงค์ อำนาจวงศา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๘๒,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคำปอน ทานา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๐๘,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนทางหลวง ๑๐๔๖ ถึงบ้านนางริน กุดไคร้ หมู่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑๕๖,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุพจน์ สุราษฎร์ ถึงบ้านนายนวม ทานา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๐๘,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่สะพานข้ามคลองควายถึงถนนรอบบึงมาย	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑,๐๐๐,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวพิมพ์ เกิดพุด ถึงนายพร เต็มจิว หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒,๕๐๐,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๔,๘๙๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรัง แจ่มคง ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เพ็งนุ้ม หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๐๘,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร บุ่งรุ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖,๐๐๐						มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒,๑๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นายเฉลียว พักสง ถึงที่นางเพียร บำรุง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๒,๐๐๐						มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๔๙๒ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัว เจริญใจ ถึงบ้านนางจรินทร์ เจริญใจ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร					๒๙๒,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒๔๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองแม่พร่อง ตั้งแต่สะพานตaylorมถึงสะพานตาปู่ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๑,๕๖๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคลองชลประทาน ๑ ถึงที่นา นายสนาม ปานสังข์ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๑,๒๔๘,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายดอกไม้ ฝั่งเขต หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๑,๖๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๘๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแรม มั่นแย้ม หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๔,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรบ คำเพ็ง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๓,๑๒๐,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๖,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจ.ส.อ.นรินทร์ สุทธิเขต ถึงบ้านนางออง มากมี หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๙๐,๐๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๗๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายพยอม เครือเมือง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๑๒,๐๐๐				มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสนห์ เพ็งเปลี่ยน หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๑๑๗,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๒๒๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปิ่น คำเพ็ง ถึงบ้านนายถวิล แป้นสวน หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๓๑๒,๐๐๐	มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเงิน ทองคต หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑๕๖,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจเร จันทรมี หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๖,๐๐๐						มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชาญ มางุม ถึงบ้านนางชื่น มั่นอยู่ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร				๒๘๐,๘๐๐			มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๕,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นางงามสัมลิม รัตมี หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นายทวี เป็ยจอย ถึงที่นายนายพรม ปันสุข หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๖๒๔,๐๐๐				มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชื่น บุตรทอง ถึงคลองแม่พร่อง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๗๘,๐๐๐		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแม่พร่อง ทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่เขตหมู่ที่ ๓ ถึงสะพานตาปู่ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####		มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๘,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายที่นายบัญชา เมืองก้อน หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๖๒๔,๐๐๐				มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสัมลิม รัตมี ถึงคลอง ขป. ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑,๖๖๔,๐๐๐					มีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเบญจมาศ ยี่อินทร์ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๓๒,๐๐๐						เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นายเปศล บุญมา ถึงที่นายชายซึ่ง คงเขต หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๓,๕๓๖,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๗๓.๘๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นายพยอม เครือเมือง หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๔๑๖,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๖,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา มีรอด ถึงบ้านนายดาวราย เพื่อนบ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๕๕๖,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนัส มั่นแย้ม หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๐,๐๐๐					เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒๔๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาวสมพร ผ่องใส ถึงบ้านนายคง ผึ้งทอง หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑,๘๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไสว เมฆหมอก ถึงที่นายไสม พรหมรัตน์ หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒,๒๘๘,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๔,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายเขาแฉ้งถึงนายอ้วน มณี จำนง หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๖,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายเขาแฉ้งถึงนายประสิทธิ์ สาคี นายสำราญ นวลเปี้ย หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					#####	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๘,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายเขาแฉ้ง ถึงบ้านนายสมบัติ สุกริม หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๖๒๔,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นางมารวม อิมประยูร ถึงที่นายประสิทธิ์ สาคี หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๒๔,๐๐๐	-	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นา นายเจริญ จันทร์ชื่น ถึงนายเจริญ ทับทอง หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						#####	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นางจำลอง จันทร์เจริญ หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						๑,๕๖๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านนางสาวแก้วใจ เกิดสง หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวแก้วใจ เกิดสง ถึงบ้านนางชั้นน้ำ อยู่ลบ		๓๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายไพโรจน์ ถึงบ้านนางสุกัญญา จันทร์เจริญ หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						๕๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายคลองแม่พร่อง ตั้งแต่สะพานตaylor ถึงสะพานพระ หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายเลียบบคลองแม่พร่อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐					เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๑๘๔ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางเฉลียว ไยอินทร์ ถึงบ้านนายปรีชา มีรอด หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐					เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๕๖๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายกล่อม ไคร้คง ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๓.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๖,๐๐๐						เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ๑๒๖.๙	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปายราง-ศรีนคร หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ตั้งแต่ถนนสายปายราง-ศรีนคร หมายเลข ๑๑๙๖ ถึงถนนสายไผ่ล้อม- ดงสระแก้ว หมายเลข ๑๐๔๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๑ เมตร	๓,๒๐๐,๐๐๐	#####	๓,๒๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑๐,๖๓๖ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ตั้งแต่ถนนทางหลวง ๑๐๔๖ ถึงบ้านนางทวี แป้นสวน หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐						เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๗๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางสังวาลย์ ไร่จิ้ง ถึงถนนสายปราชัย หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	#####				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนปราชัยราง-ศรีนคร ถึงศาลปู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๔๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๗๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ตั้งแต่สะพานวัดโพธิ์ทอง ถึงบ้านนายเลิศ เครือเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		๔๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ระยะทาง ๒๕๐ เมตร.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๗๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกสายฉางข้าว ตั้งแต่บ้านนายบุญลือแดงสุวรรณ ถึงต้นสวน หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๔๒๙๖ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนนลูกรังตั้งแต่นางอุไร บัตรมาถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร		๑๘๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายประภิต แก่งอินทร์ ถึงนางอรชร แก้วสุวรรณ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร	๒๐๐,๐๐๐					เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๑๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายดวงเดือน แยมเยื่อน ถึงที่นายนายโดนคำเพ็ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร				๒,๕๐๐,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสัมพันธ์ รัศมี ถึงคลองชลประทานสาย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร			๑๘๐,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง											
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายสะพานตาบู่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ฝั่งซ้ายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ฝั่งขวา กว้าง ๓ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓๕,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายทุ่งไผ่จิว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร		๑๒๖,๓๔๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๑๓๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นางอุไร บัตรมาก ถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐		-	เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๓,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑,๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕,๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๓ หมู่ที่ ๔,๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๔ หมู่ที่ ๔,๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายร่องไล่ไถ่ จากที่นายนายณรงค์ เขียวจันทร์ แสง ถึงนายนายทรัพย์ บำรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร			๙๐,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นางจันทร์ เกิดพูล ถึงหนองอิว้า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐				เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๔ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปากคลองควาย ตั้งแต่นานาวยวิรัตน์ เล่ายี ถึงที่นายนางจันทร์ เกิดพูล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร		๒๙๐,๐๐๐		๒๙๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายสุนทร เกิดพูล ถึงคลองชลประทาน สาย ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคลองเสถียร ถึงไร่ร้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายเสมอ เณรแย้ม ถึงคลองพระสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร				๔๕๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลอง พระสวัสดิ์แยกไปคลองควายทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร			๓๘๔,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนางฉลวย วังเส็ง ถึงบ้านนางก้อม กันระบอง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ ม.		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง ตาปู่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖,๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง ชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑,๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทานสาย ๑ ทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก คันคลองข้าง ถึงฟาร์มเวศประเสริฐ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งไผ่จิว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร			๓๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายเสถียร มีจันทร์ ถึงนานายอำนาจ เมืองก้อน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๒๔๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนา นางมะลิ อยู่สน ถึงคลองชลประทาน สาย ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร		๓๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๐๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางลูกคิด แก้วกุลศรี ถึงนายนายบุญลือ ก้อนเครือ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร				๓๐,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมี ประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๒,๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง คลองชลประทานสาย ๒ ทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายทรัพย์ บำรุง ถึงคลองช้าง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๐๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายทรัพย์ บำรุง ถึงที่นา นายณรงค์ เขียวจันทร์แสง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สระหลวงถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๒๗๐ เมตร	๖๓,๐๐๐				๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางสุทิน มากมี ถึงนายสง หาดเคลือบ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร		๙๖,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายประติ ทิมสวัสดิ์ ถึงนาย ทรัพย์ บำรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายนำ เพื่อมณี ถึงนายมานิตย์ จอนคำ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๔๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายอ้อย อุไรวรรณ ถึงนายมานิตย์ จอนคำ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร			๔๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมเกียรติ คิมสิงห์ ถึงนายอ้อย มิวหลง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร				๒๕๖,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายพินิจ อยู่ยั้ง ถึงนางงมน มั่นถึง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๗ เมตร			๗๕,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตั้งแต่หน้า นายเฉลิม ภูโต ถึงนายนายน้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๑๖๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทานสาย ๒ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ,๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมเกียรติ คิมสิงห์ ถึงนายนายมาศ คำวัง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร		๒๕๖,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายเลิศ เครือเมือง ถึงนายนายเฉลิม ดืออ่อน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร				๔๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางห้วย มีรอด ถึงนายนายพุง เพื่องมณี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร				๑๒๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมเกียรติ คิมสิงห์ ถึงนายนายเฉลิม ดืออ่อน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่อง ไล่ไก่เหนือ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังต่อ จากถนน คสล. ขอยช้าง อบต. ไล่ล้อม ถึงสามแยกคลองร่อง ไล่ไก่เหนือ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร				๒๐,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประ สทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๒,๕๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่องไล่ไก่ใต้ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๑๐๐ เมตร				๘๕,๐๐๐		เส้นทางสัญจรมีประ สทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑๒,๓๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน นางเรณู ประสบทอง ถึงที่นายกิตติศักดิ์ วัชรชัยเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร					๑๒๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมนึก กล้าแก้ว ถึงนายนายเฉลียว เมฆหมอก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๕,๑๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๑๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายชม ถึงนายนายประชัน มีรอด หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร		๕,๑๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาย ชัน หนูนเพิ่ม ถึงนายนายพั อ่อนมี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๖,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาย ประหยัด ถึงนายนายถม เพื่อมณี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร			๓๖๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาย โย ถึงนายนายประทีป หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๑๒๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาย สนม ถึงถนนสายหลักหมายเลข ๑๐๔๖ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๑๒๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาง จำลอง จันทร์เจริญ ถึงนายนายหน่อ เกิดพูล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร			๑๔๔,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาง พรวน เหล็กนุช ถึงนายนายสมาน เปรมชัย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร		๒๔๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาย ชำนาญ อรุณเขต ถึงนายนายชวน เพชรเอี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๙,๐๐๐			๒๔๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลอง ชลประทานสาย ๓ ผังขวา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลอง ชลประทานสาย ๓ ผังซ้าย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นาง สัมลิ้ม รัศมี ถึงคลองระกำรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๕,๗๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ บุญช่วย คำเพ็ง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๔,๕๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ สนม มานุม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร		๑๑๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาแฉ้ง ตั้งแต่ตำบลประชัน มีรอด ถึงบ่อแร่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร		๑๓๒,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ บรรจง จันทร์เส็ง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร		๓๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ เต้า ทิมเที่ยง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร			๑๓,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน นางชวน กรุดไคร้ ถึงที่นาไร้ กุดคล้าย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร			๑๒๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางาง หวัง เกิดพูล ถึงที่นาสายเล็ก จันทา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร			๑๐,๒๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคลองชลประทานสาย ๔ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคลองชลประทานสาย ๔ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายปากคลองควาย บริเวณที่นาสายวิรัช เล่ายี ถึงนางางจันทร์ เกิดพูล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงมาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๖ เมตร บริเวณรอบบึงมาย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ น้อย ทับแหว่ ถึงนายนายอนันต์ คงเกตุ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ บุญธรรม เทศปาน จากคลองชลประทาน ๔ ถึงคลอง ชลประทาน ๓ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ สำราญ ฟองน้ำ ถึงที่นายนายมานิตย์ จันทา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร					๑๒๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ วิเชียร อำเภอถึงนายนายบุญธรรม เทศปาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ เกลี้ยง ถึงนางนาค หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร	๒๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ จันทร์ ถึงหนองอี๊ว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร		๕๑,๐๐๐			๔๘๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายไม้ คำพุด ถึงนายนายประจวบ ม่วงทิม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร			๑๑,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง เสถียม-ไผ่ร้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร	๘๕,๐๐๐				๘๕,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ ประเสริฐ ศรีภูมิ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร			๑๒๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ สืบ แหมมตั้ง ถึงคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายละมัย เล่ายี ถึงนายมา แจ้คง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายชวน เกิดพูล ถึงนายนายไม้ คำพุ่ม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร		๕๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายขวัญ เกตุทอง ถึงนายนายน้อย ทับแก้ว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายถ้อย กุดคล้าย ถึงบ้านนายประทุม ใจศรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร		๓๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมพงษ์ กุดคล้าย ถึงคลองชลประทาน สาย ๔ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร			๔๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายเล็ก จันทา ถึงนายชูชีพ ใจโพธิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายขวัญ เกตุทอง ถึงนายนายบรรจบ เล่ายี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร			๑๕๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางจันทร์ เกิดพูล ถึงนายนายบรรดิษฐ์ เกิดพูล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางสาวพิมพ์ เกิดพูล ถึงนายนายพร เต็มจิว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร			๕๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย นายสาธาณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร		๖๓,๓๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาชายชูชีพ ใจโพธิ์ ถึงนายนายอนันต์ คงเกตุ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางสาวสาคร เกิดพูล ถึงนางนางกิ่งนภา ผ่องใส หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางยม จันทา ถึงบ้านนางประยาม จาดแห หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร	๕,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาชายริน จันมี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร	๕๐,๐๐๐				๑๓๖,๘๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางสาวประเทือง ก้อนเครือ ถึงนางนางนัฐกานต์ อ่อนนิวิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐			๓๖๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางสาวชวน กุดไกร์ ถึงนางนางไล กุดคล้าย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕-๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร		๑๕๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลองควายทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลองควายฝั่งขวาตั้งแต่สะพานบ้านแหลมถ่อถึงนายนายเสมอ เนรมรัมย์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร ฝั่งซ้ายถึงนายนายเหลือ เล่าयी ยาว ๓,๒๕๐ เมตร		๑๑๕,๐๐๐			๑๑๕,๓๓๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาชายลิน เกตุทอง ถึงนายนายมงคล คงเกตุ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๑๒๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนคลองพระสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองพระสวัสดิ์แยกไปคลองควายทั้ง ๒ ฝั่ง ถึงที่นายนายสมจิตร เล่าयी หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘,๐๐๐ เมตร	๑๓๖,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาชาติ วลัย เชียงคาน ถึง นานายสงบ สุขจิตร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร					๘๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางปัญญา เกตุทอง ถึง นานายชูชีพ ใจโพธิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางรี ทานา ถึง นานายมณฑล วงษ์สาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร			๑๓๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนคลองชลประทานสาย ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางคำปอน ทานา ถึง นานายอด ทานา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร				๓๒,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางยาคเชนทร์ คงเกต ถึง นานายสุพจน์ สุราษฎร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร	๗,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางยาคชูชีพ ใจโพธิ์ ถึง นานายสนม เล็กกุล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางยาคนวม ทานา ถึง นานายประเสริฐ เกตุเนียม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร		๑๘๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางยาคสุพจน์ สุราษฎร์ ถึง นานายนวม ทานา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร				๓๒,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางยาคบุญลือ กุลา ถึง นานายคำ มากมี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๘๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๑๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายรัง แจ้จคง ถึงบ้านนายประสิทธิ์เพ็งนุ้ม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๔๘,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายวิรัตน์ เล่ายี ถึงบ้านนายจำเนียรเล่ายี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร		๓๘,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานคลองควาย ถึงบึงมาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองระกำรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๗๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางแยกคลองชลประทาน ๓ ตั้งแต่บ้านนายฉลอย สักขเงิน ถึงบ้านนายสังวาลย์ เกิดพูล หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายระเบียบ เกิดพูล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๓๐,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายชาญ มานุ่ม ถึงบ้านนายสุวัชชัย จินอญมัน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร	๓๐,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายสาต เครือเมือง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๗๐,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายลอง อินทร์พัย ถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๕๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๑๙๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเดชณรงค์ จันทร์บุตรถึงบ้านนายประหยัด ก้อนเครือ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร				๒๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๐๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางเพียร บำรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร			๔๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้านได้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายวิเชียร บุ่งรัมย์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทานสาย ๑ ถึงนายสนามปานสังข์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร			๕๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางสาวท ทองคต หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๑๒๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายตุม บัวศรี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร				๓๒๐,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทานสาย ๒ ตั้งแต่บ้านพักชลประทานถึงบ้านนายวัน แหมมตั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายเปล่ง บุญมา ถึงนายชัย คงเกตุ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร			๒๕,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายสาต เครือเมือง ถึงนายสัมลิม เขียวคง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตั้งแต่บ้านนางกล่อม กันทะป้อม ถึงบ้านนางอุบล พึ่งทอง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๐๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายพยอม เครือเมือง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนายนายสมศักดิ์ ผ่องใส ถึงนายนายคง ผึ้งทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนายนายไสว เมฆหมอก ถึงที่นายนายสุจิน ปรารพรม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร , กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๑๒,๐๐๐				๑๒,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายหล่อ มากมี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร					๒๔,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายสมจิตร ถึงนายนายสมิตร มณีจันทร์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายนายเกิดไคร้คง ถึงนางนางประถม เครือเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร					๔๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางวันเพ็ญ สุกริม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร			๑๐,๐๐๐			ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายกล่อม ไคร้คง ถึงบ้านนางปราณี คงเกตุ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางมารวม อิมประยูร ถึงบ้านนางเฉลียว กุฑธวัช หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร					๕๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางนารวม อิมประยูร ถึงนายนายประสิทธิ์ สาตลี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายอนันต์ จันทร์ชื่น ถึงนายนายเจริญ ทับทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๒๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านนางสาวเพื่อ อําเมือง ถึงบ้านนางสุดใจ กาทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๓๖,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายกล่อม ไคร้คง ถึงบ้านนางมาลัย แก้วสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร					๓๖,๐๐๐		ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางกุหลาบ ไคร้คง ถึงที่นางสาวชลลดา อ่อนนิวัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐			เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพ ๑ สาย พื้นที่ ๑,๕๒๕ ตร.ม.	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
๒๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายสนั่น อําเมือง ถึงนายเกิด ไคร้คง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร	๕๐,๐๐๐						ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
ท่อระบายน้ำ												
๒๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นายณรงค์ เรือนคำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร					๒๐,๐๐๐		การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นายมิตร แผงน้อย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด ๑.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร				๒๕,๐๐๐			การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นายกล้า อินเปีย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด ๑.๐ เมตร ยาว ๖ เมตร		๒๐,๐๐๐					การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นางพึง บุญมา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด ๑.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร				๒๕,๐๐๐			การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองร่องไล่ไก่ ตอนปลาย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อระบายน้ำบริเวณปลายคลองร่องไล่ไก่ ลงสู่คลอง ซป.๒ พร้อมประตูเปิด-ปิด				๑๐๐๐๐๐			การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นายปลั่ง บุญอุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด ๑.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร				๒๕,๐๐๐			การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๒๓๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคลองหนองอี๊ว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและเพื่อให้การสัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๒ ช่องพร้อมประตูปิด-เปิด	๓๐๐,๐๐๐						การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นา นายเลิศ อำเภอ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด Ø ๑.๐ เมตร ยาว ๖ เมตร				๒๕,๐๐๐			การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่นา นายสุทิน อ่อนนิวัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	วางท่อขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร แกวละ ๗ ท่อน จำนวน ๒ แกว					๕๐,๐๐๐		การระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
รางระบายน้ำ												
๒๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบริเวณวัดสว่างอารมณ์ถึงคลองตาชม หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๘๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทุ่งไม้จิว หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๘๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดสว่างอารมณ์ถึงนาย ห้วย มีรอด หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร					๖๒๕,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางพลิมใจ อุไรวรรณ ถึง บ้านนางน่านอง สุริยันธ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางแจ้ว บุ่งรุ่ง ถึงคลองตาปู่ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร			๑๒๐,๐๐๐				รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสมาน ประศรีชัย ถึงคลองเรือ หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐				๒๕๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๘๕ เมตร	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายคล้าย โตอุ้ม ถึงบ้านนายเรไร เรืองปิ่น หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐						รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายตึง แจ้จคง ถึงบ้านนายสุดใจ แคล้วคำพุม หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๕๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางบุญธรรม ติปรี ถึงบ้านนายเฉลียว เมฆหมอก หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายเลย เมฆหมอก ถึงบ้านนางถวิล เมฆหมอก หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายตอน ชมภูพล ถึงบ้านนายบุญธรรม เทศปาน หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร				๒๕๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายโสม พรหมรัตน์ ถึงบ้านนายคล้าย พองจันทร์	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร					๒๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางอรุณ จันทร์กลับ ถึงบ้านนางชั้นทอง เปี่ยมผล หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายละเอียด เมฆหมอก ถึงบ้านนางถวิล ผ่องใส หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางสาวเตย กาทอง ถึงบ้านนายสมจิต โตอุ่ม หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๑๑๕ เมตร					๒๙๒,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๑๕ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายพัช อ่อนมี ถึงบ้านนางพรพิมล อินเปีย หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๑๔๓ เมตร			๓๖๕,๐๐๐			รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๔๓ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายอิสรระ อำเภอ ถึงบ้านนายไฉน ลินธนูทอง หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๒๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐		วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายบัว ลินธนูทอง ถึงบ้านนางขาว อรุณเขต หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ ยาว ๒๒๙ เมตร	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐			วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๔๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางประทีป ทิพย์ศรี ถึงบ้านนายเอกชัย สุขเสิน หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐					วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายวินัย เดชเมือง ถึงบ้านนางพร เต็มจิว หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ ยาว ๑๘๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐				วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๕๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ จันมี ถึงบ้านนางน้ำหอม เกิดพูล หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๑๕๐ เมตร					๓๐๐,๐๐๐	วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสุขชัย ใจโพธิ์ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เกตุทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๒๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางละเอียด แก้วต ถึงบ้านนางแพรว จากไพร หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ยาว ๓๐๐ เมตร			๗๕๐,๐๐๐			วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางฝ้าย มีเที่ยง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐				วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว๔๖ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเจริญ อุไรวรรณ ถึงคลองแม่พร้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐					วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสังวาลย์ เกิดพูล ถึงบ้านนายชาญ มานุ่ม หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร				๗๕๐,๐๐๐		วางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเทียม เกตุสด ถึงคลองแม่พร่อง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายบุญธรรม เกิดสา ถึงถนนทางหลวง ๑๐๕๖ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร					๒,๐๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๘๐๐เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางระเบียบ ชูดำ ถึงบ้านนายณรงค์ เขียวจันทร์แสง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร				๒,๐๐๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๘๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเล็ก มีรอด ถึงบ้านนางสาคร แยมเยื่อน หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร			๗๕๐,๐๐๐			รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเวียน เขียวจันทร์แสง ถึงบ้านนายเคชณรงค์ จันทร์บุตร หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร				๒,๔๐๐,๐๐๐		รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านอาจารย์สร้อย ทองก้อน ถึงซอยบ้านนางบาหยัน เกิดสง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๕๗,๐๐๐					รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๕ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายบันเทิง กุลไซ ถึงบ้านนายสุแทน กุลไซ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	๖๙,๐๐๐					รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๓๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวณบ้านนายฉลอง ต้อยเล็ก ถึงบ้านนายจำเริญ ต้อยเล็ก ม.๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐					รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๖๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายหยับ แก่งอินทร์ ถึงคลองแม่พร่อง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร		๓๑๐,๕๐๐				รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๓๕ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายประโรม อยู่น้อย ถึงบ้านนายปรีชา มีรอด หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐					รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๕๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายบุญธรรม อำเภอ ถึงบ้านนางสุตาพร สุขเรือง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร			๒๕๐,๐๐๐			รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๓๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางนิตา ขุนพรหมยา ถึงบ้านนายบุญโชติ มากมี หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร		๒๖๐,๐๐๐				รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เรียบถนนทางหลวง ๑๐๔๖ ตั้งแต่บ้านนายเดชณรงค์ จันทร์บุตร ถึงคลองแม่พร่อง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร		๒๖๐,๐๐๐				รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายทางเข้าประปาหมู่ที่ ๖ ตั้งแต่บ้านนางเฉลียว ไยอินทร์ ถึงบ้านนายปรีชา มีรอด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกดินพร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำทั้งสองฝั่ง ความยาวฝั่งละ ๓๙๐ เมตร รวม	๑๐๐,๐๐๐					รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ สาย ความยาว ๒๕๐ เมตร	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองตามู บริเวณนา มะลิ ง่อนไปล์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ ช่อง					๖๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองร่องไส้ไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่อง					๖๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณที่นานานายสุทิน มากมี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมกว้าง ๕ เมตร แบบ ๒ ช่อง						มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองควายที่นานายทรัพย์ บำรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่อง					๖๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองร่องไส้ไก่มุมสระหลวง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. แบบ ๒ ช่อง				๔๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองชลประทานสาย ๒ เชื่อมคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. แบบ ๒ ช่อง				๓๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๗๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่พร่อง บริเวณบ้านนางส้มโอ รอดเกษม หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่พร่องบริเวณบ้านนางส้มโอ รอดเกษม จำนวน ๑ แห่ง			๒,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง
๒๘๐	โครงการก่อสร้างประตูน้ำท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนายสมพงษ์ เครือเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๘๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่พร่องบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่พร่อง ๑ แห่ง				๒,๐๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองควายที่นายนายเหลื่อ เล่ายี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒.๗ เมตร แบบ ๕ ช่อง				๕๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	อำนวยความสะดวกในการสัญจรและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๑.บริเวณ(ปากคลองควาย)ที่นายนายสมบัติ ศรีภูมิ ขนาดกว้าง ๕ เมตร แบบ ๑ช่อง ๒.บริเวณที่นายนายสังวาล เกิดพูล ปลายคลอง ขป.๓ ขนาดกว้าง ๘ เมตร แบบ ๑ช่อง ๓.บริเวณปลายคลองตาง้อย เชื่อมต่อคลอง บึงมายด้านนอกขนาดกว้าง ๑๐ เมตร แบบ ๑ช่อง ๔. บริเวณนายนายประสิทธิ์ เฟ็งนุ่ม แบบ ๑ ช่อง			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	อำนวยความสะดวกในการสัญจรและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๔	โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาปลัดโกเมน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำปลายคลอง บริเวณนา ปลัดโกเมน					๒๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๕	โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คลอง ขป.สาย ๔ เชื่อมคลองควาย บริเวณนายนายประสิทธิ์ ศรีภูมิหมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำคลองชลประทาน สาย ๔ เชื่อมคลองควาย บริเวณนายนายประสิทธิ์ ศรีภูมิ				๒๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๖	โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนางดาวลอย เล่ายี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำบริเวณนางดาวลอย เล่ายี				๒๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๕๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนาย บุญธรรม สิริตัน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร แบบ ๑ ช่อง				๒๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองชลประทาน สาย ๒ บริเวณนายนายทรัพย์ บำรุง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองชลประทานสาย ๒ บริเวณนายนายทรัพย์ บำรุง				๓๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๘๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนาย สาด เครือเมือง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร แบบ ๑ช่อง					๔๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๒๙๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนาง ยุพรัตน์ เขียววา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร แบบ ๑ช่อง				๔๐๐,๐๐๐		มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)					
๒๙๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ ๑. หน้าบ้านนางสังวาลย์ ไคร้คง แบบ ๒ ช่อง ๓. หน้าบ้านนายชื่น บุญมี แบบ ๒ ช่อง ๔. หน้าบ้านนางประถม เครือเมือง แบบ ๒ ช่อง ๕. หน้าบ้านนางกิบ บุญมี แบบ ๒ ช่อง ๖. หน้าบ้านนายประสาท นาควิจิตร แบบ ๒ ช่อง ๗. หน้าบ้านนายเกิด ไคร้คง แบบ ๒ ช่อง ๘. หน้าบ้านนายชื่น ดั่งรักษา แบบ ๒ ช่อง			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๒๙๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองศาลปู่ บริเวณบ้านนายสันติ คงเกตุ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ ช่อง					๓๐๐,๐๐๐			มีการระบายน้ำได้รวดเร็ว	ระบายน้ำได้ดีลดการท่วมขังของน้ำ	กองช่าง
๒๙๓	โครงการปักเสาหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก จราจรถนนลำคลองแม่พร่อง หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ปักเสาหลักคอนกรีตเสริมเหล็กจราจรจุดอันตรายถนนลำคลองแม่พร่อง	๕๐,๐๐๐							ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร	กองช่าง
๒๙๔	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทานสาย ๑	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐				๑๔๗,๐๐๐			คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๙๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทานสาย ๒	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร		๑๗๐,๐๐๐				๑๗๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๖,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๙๖	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองร่องไล่ไก่เหนือ หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลองร่องไล่ไก่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	๑๒๒,๐๐๐					๑๒๒,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๙๗	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองตานู	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร			๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๘๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๙๘	โครงการขุดลอกคลองรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร				๔๐,๐๐๐				คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๙๙	โครงการขุดลอกคลอง บริเวณหน้าวัดตงสระแก้ว ถึงคลองควาย หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร		๑๙๘,๐๐๐						คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๐	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองควาย หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืชขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐				คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๐๑	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองระกำรี หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืชขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๗๐๐ เมตร				๒๐๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๒	โครงการขุดลอกคลองบริเวณนาขายประสิทธิ์ เพ็งนุ้ม ถึงนาขายเสมอ เณรแยม หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร				๗๕,๐๐๐		คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๐๓	โครงการขุดลอกคลองบริเวณที่นาขายบรรจบ เล่าอี ถึงคลองควาย นานางสวิง เกิดพุด หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร					๕๐,๐๐๐	คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๔	โครงการขุดลอกคลองบริเวณที่นาขายสังวาลย์ เกิดพุด ถึงบึงมาย หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร				๑๐๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๕	โครงการขุดลอกคลองบริเวณที่นาขายประจวบ ม่วงทิม ถึงนาขายสังวาลย์ เขียวคง หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร					๑๕๐,๐๐๐	คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๖	โครงการขุดลอกคลองบริเวณนาขายเสมอ เณรแยม ถึงประตูน้ำแหลมถ่อน หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร				๒๕๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๗	โครงการขุดลอกคลองเสถียรม หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลองเสถียรมแยกคลอง ๒ ตั้งแต่ นาขายประจวบ คิมสิงห์ถึงนาขาย หมอ มาสุต ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร					๑๔๐,๐๐๐	คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๘	โครงการขุดลอกคลองไผ่ร้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกคลอง จากนาขายประทวน ทัยแหว่ ยาว ๑,๐๐๐ เมตรถึงคลองพระเทพ (หนองอี้ว้า)			๑๐๐,๐๐๐			คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๙	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทานสาย ๓	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืชความยาว ๕,๔๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐					คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕,๔๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๐	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทานสาย ๔	เพื่อระบายน้ำ ได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืชความยาว ๕,๓๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐				คลองระบายน้ำ มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕,๓๐๐ ม.	คลองระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๑๑	โครงการขุดลอกบึงมาย หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำ	ขุดลอกบึงมาย (แก้มลิง)			๕,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรตลอดปี	กองช่าง
๓๑๒	โครงการขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองตาจ้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลองตามแบบที่กำหนด	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๓	โครงการขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองคลองพระเทพ หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลองตามแบบที่กำหนด	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ๑๐๐%	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๔	โครงการขุดลอกคลองต้นไทร ตั้งแต่เขตหมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายมานพ ปันสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกเหมือง ความยาว ๑๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	ส่วนโยธา
๓๑๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองแม่พร่อง	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืชคลองแม่พร่อง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๗๕,๐๐๐					คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๖	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองเหมืองพญา หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืช ขนาดกว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร					๒๕,๐๐๐	คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๗	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองเหมืองปลาไหล หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกวัชพืช ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร				๑๓๐,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๘	โครงการขุดลอกคลองตั้งแต่นางลำตวน อำคูน ถึงนางนาล้อม หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๕ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร		๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐		คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๙	โครงการขุดลอกคลองตั้งแต่นางายสังวาลย์ ถึงนางนงขันทองเปี่ยมผล หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร		๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	คลองระบายน้ำมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๖๐๐ ม.	คลองระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๐	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณที่นายทองสุข ทองเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	พนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๑	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองตาปู่ จากบ้านนางพลิมใจ อุไรวัฒน์ ถึงนางนายพล อุไรวัฒน์ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร					#####	พนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๒๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลอง ขป.๔ บริเวณถนนทางหลวง ๑๐๔๖ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้บริเวณทางถนนมีบริเวณกว้าง ป้องกันรถตกคลอง	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองชลประทานสาย ๔ บริเวณสะพานถนนทางหลวง ๑๐๔๖ บ้านดงสระแก้ว			๑๐,๐๐๐			การระบายน้ำและเส้นทางมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แห่ง	มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและท่อระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๓๒๓	โครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำบริเวณบ้านนายขวัญ เกตุทอง ถึงบ้านนายจำเนียร มาดีหมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพังกั้นน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร					#####	พังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๔	โครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำบริเวณหลังวัดโพธิ์ทองถึงถึงสะพานพระ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพังกั้นน้ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร				๑,๐๐๐,๐๐๐		พังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๕	โครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำบริเวณบ้านนางประมวล ทองอยู่ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพังกั้นน้ำ สูง ๓ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง					๒๐๐,๐๐๐	พังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๖	โครงการก่อสร้างคานคองกรีตคลองหน้าวัดดงสระแก้ว หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างคานคองกรีต คลองสายหน้าวัดดงสระแก้ว				๕๐๐,๐๐๐			น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๗	โครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำหน้าท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายไสว เมฆหมอก หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างพังกั้นน้ำหน้าท่อระบายน้ำ ยาว ๓.๕ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร พังกั้นหนา ๐.๑๕ เมตร					๕๒,๐๐๐	พังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	น้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๓๒๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาปู่ บริเวณที่นายนายทองสุข ทองเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓ เมตร				๕๕๖,๐๐๐		ฝายน้ำล้นมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๒๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาปู่ บริเวณนายนายแบน สุขมัน หมู่ที่ ๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาปู่ ขนาดกว้าง ๘ เมตรสูง ๓ เมตร					๔๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาจ้อย บริเวณนางสาวสำรวย ดั่งบ้านยาง หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑ เมตร สูง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นมีประสิทธิภาพ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านทุ่งสวรรค์	๒,๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๓๒	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑,๒,๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๖ ระยะทาง ๔,๖๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๓๓	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง	ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลไผ่ล้อม	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	มีบ่อน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นปีละ ๕ บ่อ	เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดสามารถดื่มได้	ติดตั้งระบบประปาคลอรีน หมู่ที่ ๒,๕,๖		๒,๖๗๐,๐๐๐				ประปาหมู่บ้านมีระบบกรองน้ำสะอาด จำนวน ๓ ระบบ	มีน้ำประปาที่สะอาด ประชาชนสามารถนำไปดื่มได้	กองช่าง
๓๓๕	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน	ขุดบ่อน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลไผ่ล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ปีละ ๒ บ่อ	พื้นที่ผิวดินที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินมีความชุ่มชื้น มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
๓๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล ตำบลไผ่ล้อม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรมีความพึงพอใจ๙๐%	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการทำกรเกษตร	กองช่าง
	รวม ๓๓๖ โครงการ			๓๘,๑๕๖,๒๑๐	๓๓,๕๘๙,๖๔๐	๒๗,๑๓๙,๒๐๐	๔๘,๕๗๑,๑๐๐	๕๑,๘๖๕,๑๓๐			

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ												
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านไผ่ล้อม บริเวณที่นา นายโดน คำเพ็ง ที่นายนางศิริวรรณ หัดเคลือบ ที่นายนาย สุวัจชัย จินอญมัน ที่นายนายสนอง คำเพ็ง ที่นายนายวัน คงนุ่น จำนวน ๕ จุด			๓๐,๐๐๐				ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านไผ่ล้อม จากบริเวณสายสะพานต่าปู-สายทุ่งไฟจิ๋ว ตั้งแต่ที่นา นายวัน คงนุ่น ถึงที่นายนายเทิดศักดิ์ บัตรมาก					๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านไผ่ล้อม จากบริเวณสายคลองชลประทานสาย ๑ ตั้งแต่ถนนสายหลักถึงที่นายนายประติ พิมสวัสดิ์ ยาว ๖,๐๐๐ เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านไผ่ล้อม สายหลังวัดสว่างอารมณ์-คลองตางาม บริเวณตั้งแต่ที่นา นายหุ้ง เพ็ญมณี ถึงบ้านนายประเทือง บัตรมาก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๒ บ้านไผ่เขียวสายหลังวัดสว่างอารมณ์ ตั้งแต่ที่ดินนางห้วย มีรอด ถึงที่ดินนายพล สุทะตั้ง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๒ บ้านไผ่เขียว สายร่องไล่ไถ่ที่นายนายประจวบ คิมสิงห์ ถึงสระหลวง ยาว ๓,๐๐๐ เมตร					๗๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่บ้านนายเดือน แยมเอื่อน ถึงบ้านนางบังนิดา อยู่ยั้ง ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	๒๕,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้วเหนือ ตั้งแต่หน้าบ้านนายสนิท ชมโลก ถึงบ้านนายดำ อยู่ริม จำนวน ๓ จุด					๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๙	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้วเหนือ จากบริเวณที่ทำการโรงเรียน ทำกินทำใช้ ถึงบ้านนางบาง เรืองปิ่น			๓๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางโคมเหล็ก บริเวณคลองชลประทาน สาย ๔ บ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๔ ตั้งแต่บ้านนางสะอั้ง จันทร์ขึ้น ถึงเขาแล้ ระยะทาง ๒.๕ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้วเหนือ บริเวณบ้านวิชรพล บัตรมาก จำนวน ๑ จุด			๒๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณบ้านนายศุภชัย ใจโพธิ์ ถึงบ้านนายสมาน จันทร์ยวง จำนวน ๓ จุด				๒,๗๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณบ้านนางสมพงษ์ เกิดพูล ถึงคลองชลประทานสาย ๔ จำนวน ๔ จุด				๓,๖๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสายเสถียม ถึงไร่ร้อย จำนวน ๑๕ จุด				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสาธารณะสระแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน จันทร์ยวง จำนวน ๘ จุด					๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ ได้ จากบริเวณบ้านนายประเทือง เขียวคง ถึงบ้านนางชื่น กุดคล้าย ยาว ๒๐๐ เมตร				๔๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณบ้านนายบุญลือ แดงสุวรรณ ถึงนายนายสิงวาล เกิดพูล ยาว ๓,๕๐๐ เมตร			๘๕๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ ได้ จากบริเวณบ้านนางปาน เกิดพูล ถึงบ้านนายแสวง คักดีดีเมือง ยาว ๓๕๐ เมตร					๑๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ ได้ จากบริเวณบ้านนางปาน เกิดพูล ถึงบ้านนางกุหลาบ โยธา ยาว ๑๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณที่นายน้อย ทับแว้ว ถึงที่นายนายนันต์ คงเกตุ ยาว ๓,๕๐๐ เมตร		๘๕๐,๐๐๐			๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณที่นายนายประสาท ฟองน้ำ ถึงที่นายมานิตย์ จันทร์ทา ยาว ๕๐๐ เมตร				๑๒๕,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณคลองพระสวัสดิ์ ถึงบ้านนายวิษณุ รอดสิน ยาว ๒๐๐ เมตร			๕๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณนายนายไม้ ถึงนายนายประจวบ ม่วงทิม ยาว ๘๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณบ้านนายขวัญ เกตุทอง ถึงนายทุน วงษ์สาย ตลอดความยาว ๑,๕๐๐ เมตร				๔๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณบ้านนายบุญลือ แต่งสุวรรณ ถึงนายประสิทธิ์ เพ็งนุ้ม ยาว ๓,๐๐๐ เมตร				๘๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๒๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสายบ้านนายชาญ ถึงบ้านนายलगทองอยู่ จำนวน ๓ จุด				๒,๗๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ ตั้งแต่ถางข้าวหมู่ที่ ๕ ถึงนายบุญลือ แต่งสุวรรณ					๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๒๙	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสายบ้านนายทูล วงษ์สาย ถึงนายณรงค์ อำนาจวงศา จำนวน ๗ จุด				๑๒,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสายบ้านนายประเทือง เขียวคง ถึงบ้านนางชื่น กุดคล้าย จำนวน ๒ จุด				๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ จากบริเวณทางสายบ้านนายแอบ ทานา ถึงบ้านนางสาวพิมพ์ เกิดพูล จำนวน ๕ จุด				๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางโคมเหลือง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดดงสระแก้ว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางโคมเหลือง บริเวณหน้า ร.พ.สต.บ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๓๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้าโคมเหลืองถนนสายไผ่ล้อม-ดงสระแก้ว ตั้งแต่บ้านนายบุญลือ แดงสุวรรณ ถึงคลองชลประทาน สาย ๔ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ จุด			๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ติดตั้งไฟฟ้าโคมเหลืองบริเวณจุดทางโค้ง ทางแยก และจุดที่ติดตั้งกล่องวงจรปิด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วได้ บริเวณบ้านนางยม ทานา ถึงบ้านนางประยาม จาดแห ระยะทาง ๓๐๐ เมตร			๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบ้านนายเฉลียว มีรอด ถึงบ้านนางใจ เครือเมือง ยาว ๑๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบ้านจ.ส.อ.ประเสริฐ เขียวจันทร์แสง ถึงบ้านนายจำลอง อินทรีย์ ยาว ๑๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๓๙	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบ้านนางเพียร บำรุง ถึงบ้านนายวิเชียร บุ่งรัมย์ ยาว ๓๐๐ เมตร				๑๒๕,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบ้านนายนพ ปิ่นสุข ถึงบ้านนายแอ้ว ขุดขำ ยาว ๑๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๔๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบริเวณบ้านนายบุญธรรม อำเภอ ถึงบ้านนายสังข์ หัดเคลือบ ยาว ๗๐ เมตร					๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง
๔๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบริเวณบ้านนางชื่น มั่นอยู่ ถึงบ้านนางไพฑูริย์ อินทรีย์ ยาว ๑๘๐ เมตร			๗๕,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๔๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้านท้ายเตยจากบริเวณบ้านนายพรหม จีนอยู่มัน ถึงคุ้มเหมืองปลาไหลรวมพลัง		๑๐๐,๐๐๐							
๔๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ บริเวณบ้านนายไสว เมฆหมอก ถึงที่นายนายสุจิน ปราพรม ตลอดความยาว ๙๐๐ เมตร			๔๕๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	
๔๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ บริเวณบ้านนายทุน วงษ์สาย ถึงบ้านนายนัน ผึ้งทอง ตลอดความยาว ๑,๕๐๐ เมตร					๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	
๔๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์จากบริเวณถนนเขาแฉ่ ถึงที่นายนายแอ้ว มณีจันทร์ ตลอดความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๓๗๕,๐๐๐			๓๗๕,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	
๔๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ บริเวณเขาแฉ่ จากถนนสายหลักถึงบ้านนางมารวม อิมประยูร ยาว ๘๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	
๔๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ บริเวณบ้านนายกล่อม ไคร้คง ถึงบ้านนางมาลัย แก้วสง ระยะทาง ๑๕๐ เมตร					๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	
๔๙	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจรในเวลาค่าคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ บริเวณบ้านนางทอง เปี่ยมผล ถึงนางนางสุดใจ กาทอง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร			๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่าคืน	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ ๓ การติดตั้งการขยายไฟฟ้าและโทรศัพท์

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)				
๕๐	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมอย่างพอเพียง	ขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๔๘๕,๒๐๐						ลดการเกิดปัญหาการเกิดกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ๑๐๐%	อาคารที่ทำการมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง
๕๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายดงสระแก้ว-เขาแล้	เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางดูสวยงาม	ตัดต้นไม้ ถางหญ้า บริเวณสองข้างทางถนนสายดงสระแก้ว-เขาแล้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สองข้างทางถนนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์	ถนนสายดงสระแก้ว - เขาแล้ มีความสะอาด สะดวกต่อการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน	กองช่าง	
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์												
๕๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑-๗	เพื่อให้หน่วยงานการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถนน ขอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ๘๐%	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรเวลาค้าคิน	กองช่าง สำนักปลัด	
รวม	๕๒ โครงการ			๓,๑๔๕,๐๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐	๕,๙๑๑,๓๐๐	๔,๘๙๖,๐๐๐	๖,๖๘๐,๓๐๐				

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานรัฐพิธี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบล ใกล้เคียง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ อบต. ร้อยละ ๑๐๐%	หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบล ใกล้เคียงมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๒	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบล ใกล้เคียง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ อบต. ร้อยละ ๑๐๐%	หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบล ใกล้เคียงมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานรัฐพิธี

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับคนไทยตลอดไป	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ไผ่ล้อม ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ และประชาชนผู้สนใจ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาจำนวน ๑ ครั้ง	วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป	สำนักปลัด
๓	โครงการร่วมจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง	เพื่อส่งเสริมการงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง	ร่วมกิจกรรมนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐คน	ส่งเสริมการจัดงานวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง	สำนักปลัด
๔	จัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จัดงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานรัฐพิธี

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการร่วมงานรัฐพิธี	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในงานราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแล ตามโครงการร่วมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการอำเภอลับแล จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชนได้ร่วมการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ	สำนักปลัด
๖	ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแลตามโครงการร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการอำเภอลับแล จำนวน ๑ ครั้ง	ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	สำนักปลัด
๗	โครงการสวดมนต์ นิ่งสมาธิแม่เมตตาทุกวันพระ	เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลไผ่ล้อม	-	-	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้สวดมนต์รักษาศีลเป็นประจำทุกวันพระ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	ศพด. อบต. ไผ่ล้อม
๘	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน	เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ชุมชน ได้ร้อยละ ๑๐๐	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชุมชน	สำนักปลัด
รวม	๘ โครงการ			๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๑ กลยุทธ์ ๒ พัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,พนักงานจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเพื่อสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน	จัดฝึกอบรม ทั้งในหรือนอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีมาตรฐาน มีคุณภาพ	สำนักปลัด
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. ให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต. ไร่ล้อม	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ร้อยละ ๗๐	บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายก,สมาชิกสภา อบต. ไร่ล้อม	จัดการเลือกตั้งนายก,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ล้อม			๖๐๐,๐๐๐			จัดการเลือกตั้งนายก,สมาชิกสภา อบต. ไร่ล้อม ๑ ครั้ง	จัดการเลือกตั้งนายก ,สมาชิกสภา อบต. ไร่ล้อม ๑ ครั้ง	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๑ กลยุทธ์ ๒ พัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, พนักงานจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ผ.๐๒

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการสร้างคุณธรรมนำใจใสสะอาด	เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ไผ่ล้อม	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๒๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม	คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ไผ่ล้อม มีคุณธรรม	สำนักปลัด
๖	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร	พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	พนักงาน ลูกจ้าง มีได้รับการเชิดชูเกียรติร้อยละ ๘๐	พนักงาน ลูกจ้าง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๗	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	บุคลากร มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด
๘	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	เพื่อสนับสนุนและดำเนินการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมประชุม	มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาของประชาชนได้	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๑ กลยุทธ์ ๒ พัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,พนักงานจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและอบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น	จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลไม่ล้าสมัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จัดเก็บภาษีครบ ๑๐๐%	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการชำระภาษีต่างๆของ อบต.	กองคลัง
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงไร้สาย	เพื่อให้เครื่องกระจายเสียงไร้สายใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ในความรับผิดชอบของ อบต. ไม่ล้าสมัย	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เครื่องกระจายเสียงไร้สายใช้งานได้ครบทุกจุด	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.ได้อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๑๑	การจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	เพื่อให้มีสถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย	เพื่อจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ บอร์ด	๕๐,๐๐๐					ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย เผยแพร่ครบถ้วน	มีสถานที่ปิดประกาศให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.ไม่ล้าสมัย	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย นำรู้แก่ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายนำรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล้าสมัย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			ประชาชนลดความขัดแย้งได้ ๑๐๐%	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	สำนักปลัด
๑๓	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดเก็บภาษีอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของตำบลไม่ล้าสมัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ได้ทราบพื้นที่จริงในตำบลครบ ๑๐๐%	เก็บภาษีอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ	กองคลัง/ กองช่าง
รวม	๑๓ โครงการ			๔๕๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๙๔๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๑ กลยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย	ก่อสร้างรั้วและประตูรั้วบริเวณที่ทำการ อบต. ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ล้อม กำหนด	๓๔๓,๐๐๐					มีรั้วล้อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เป็นการกันเขตและป้องกันทรัพย์สินทางราชการ	กองช่าง
๒	ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ไผ่ล้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	๑๐๐,๐๐๐					ห้องน้ำมีคุณภาพในการใช้งานได้จำนวน ๒ แห่ง	บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก	กองช่าง
๓	ก่อสร้างป้ายไฟวีงประชาสัมพันธ์ ชาวสาร	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	ก่อสร้างป้ายไฟวีงประชาสัมพันธ์ ชาวสาร อบต.ไผ่ล้อม จำนวน ๑ ป้าย				๑๐๐,๐๐๐		มีป้ายประชาสัมพันธ์ไฟวีงจำนวน ๑ ป้าย	มีป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	กองช่าง
๔	โครงการจัดหาที่ดิน	เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารต่างๆ	จัดซื้อที่ดินจำนวน ๓ ไร่	๓,๐๐๐,๐๐๐					จำนวนที่ดินเพิ่มขึ้น ๓ ไร่	มีสถานที่ไว้รับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	เพื่อให้มีสถานที่เก็บพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น	๑,๐๐๐,๐๐๐					พัสดุได้รับการเก็บรักษาได้ปลอดภัย ๑๐๐%	มีสถานที่เก็บพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อให้อาคารใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ล้อมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐					อาคาร เอนกประสงค์ได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
	รวม ๖ โครงการ			๔,๕๓๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐				